

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๓



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

กราบเรียน/เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง, กรม, เลขา-คสช., ผู้ว่า-กทม., ผบ.ศบปป.

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) รักษาการแทนนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้

## ด้านเศรษฐกิจ

๑. ให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดการดำเนินโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบราง โดยเฉพาะโครงการพัฒนารถไฟตามความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย - จีน โครงการพัฒนารถไฟตามความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย - ญี่ปุ่น และโครงการรถไฟฟาสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ซึ่งปัจจุบันมีความล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนดไว้

๒. ให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย เร่งดำเนินการตรวจสอบกรณีที่มีบริษัทซึ่งเป็นตัวแทนของชาวต่างชาติ (nominee) เข้ามาลงทุนทำธุรกิจท้องถิ่นในประเทศไทยโดยเฉพาะด้านการเกษตร และส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทย

## ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

๓. ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ให้กระทรวงยุติธรรมประสานงานกับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีโดยมีเป้าหมายในการพิจารณาคดีที่รวดเร็ว นั้น เนื่องจากปัจจุบันมีคดีค้างการพิจารณาเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะคดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ การประทุษร้ายของเจ้าหน้าที่ การหลบหนีเข้าเมือง ยาเสพติด หรือการทุจริต ดังนั้น เพื่อให้คดีดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเร็ว จึงให้กระทรวงยุติธรรมประสานงานกับสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการให้พนักงานอัยการที่เกษียณอายุราชการแล้ว ช่วยดำเนินคดีในส่วนนี้

## ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ

๔. ให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวัจน์ ต้นชูวณิช) ร่วมกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และกระทรวงมหาดไทยพิจารณาความเป็นไปได้ในการสนับสนุนงบประมาณของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้แก่ชุมชนที่เสนอโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลให้มีไฟฟ้าใช้ ทั้งนี้ ให้นำกลไกประชารัฐมาสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวด้วย

๕. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับหน่วยงานฝ่ายความมั่นคง เช่น กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ที่จะดำเนินโครงการฟื้นฟูชุมชนเมืองดินแดง และโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าว รวมทั้งเร่งรัดการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดและสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน

๖. ให้ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือนดำเนินการ ดังนี้

๖.๑ เตรียมการประสานงานเพื่อส่งมอบงานการบริหารการแก้ไขปัญหามาตรฐานการบินพลเรือนให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยในฐานะหน่วยงานหลักรับผิดชอบดำเนินการในระยะต่อไป

๖.๒ สำนักรวบรวมความต้องการบุคลากรในสาขาที่ขาดแคลนและเร่งรัดการว่าจ้างผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาปฏิบัติหน้าที่ในการแก้ไขปัญหามาตรฐานการบินพลเรือน เพื่อให้ทันต่อการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระยะต่อไป ทั้งนี้ หากพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นต้องว่าจ้างบุคลากรชาวต่างประเทศให้ดำเนินการให้เป็นตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีข้างต้นใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น ในขั้นตอนการปฏิบัติ หน่วยงานจะต้องดำเนินการโดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

(นายอำพน กิตติอำพน)  
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๓๓ (จิตตา) ๔๔๒ (เฉลิมขวัญ)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ [www.soc.go.th](http://www.soc.go.th) (จิตตา)

หมายเหตุ อัยการสูงสุด : จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
รอง-นรม., รัฐ-นร : จึงเรียนยืนยันมา  
กระทรวง : จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
องค์กรอิสระ, คสช., กทม., ศบปท. : จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
กรม : จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป